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1 ก.ย.40- 28 ก.พ.41 พนักงานจ้างทดลองงาน  ฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันตกและใต้ 
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1 ก.ย. 57 - 20 มี.ค. 61 ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง 
21 มี.ค.61 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง 

 
 

2 เมษายน 2561 
 
จุดเร่ิมต้น 

ผมเริ่มงานท่ีสวนป่าเกริงกระเวีย สมัยก่อนนั้นเรียกว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันตกและ
ใต้ โดยเริ่มจากเรียนรู้งานด้านเอกสารก่อน ซึ่งตอนนั้นสวนป่าเกริงกระเวียจะมีท้ังงานด้านสวนป่าและงานด้าน
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ซึ่งผมเริ่มจากเรียนรู้งานด้านศูนย์ศึกษาธรรมชาติก่อน ลักษณะงานส่วนใหญ่ตอนนั้นจะเป็น
เรื่องบ้านพัก นักท่องเท่ียว การดูแลเรื่องความพร้อมของบ้านพัก งานซ่อมแซม ส่ิงอ านวยความสะดวก และ
สาธารณูปโภคต่างๆ  

ต่อมาผมจึงได้มาอยู่งานด้านสวนป่า ลักษณะการท างานก็จะเป็นเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าเป็น
หลัก ท้ังเรื่องของการท าไม้ของสวนป่าเกริงกระเวีย ซึ่งในช่วงแรกๆ นั้น จะเอาต้นกล้าจากท่ีอื่นมาปลูก รวมไปถึง
การการรับจ้างปลูกป่าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยเป็นลักษณะการรับจ้างปลูกป่า ดูแล รักษา โครงการป่าเฉลิม
พระเกียรตเิป็นต้น 
 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

ผมประจ าอยู่ท่ีสวนป่าเกริงกระเวียเป็นระยะเวลานานพอสมควร ต้ังแต่เริ่มงานในต าแหน่งผู้ช่วย
สวนป่าจนเป็นหัวหน้าสวนป่า ผ่านความเปล่ียนแปลงมามากมายต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในอดีตนั้นชีวิตใน
สวนป่าค่อนข้างล าบาก สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ การติดต่อส่ือสารเลยเป็นไปด้วยความยากล าบาก รวมถึงการ
เดินทางก็ยากล าบากกว่าสมัยนี้ท าให้การติดต่อกับส่วนกลางก็ล่าช้ากว่าปัจจุบันมาก เพราะโทรศัพท์ยังไม่มี      
ใช้ติดต่อกันผ่านจดหมาย การเดินทางไปสวนป่าเกริงกระเวียใช้เวลาเดินทางถึง2วัน ต้องแวะมาพักท่ีบ้านโป่ง
ก่อนถึงเดินทางต่อได้ เช่นเช้ามาธุระ ติดต่อประสานงานเสร็จแล้วก็ต้องผ่านมาค้างบ้านโป่งก่อนคืนนึง เพื่อท่ีจะ
ได้ไม่ไปมืดกลางทางนั่นเอง 

แต่หากจะพูดถึงความเป็นอยู่ภายในของสวนป่าเกริงกระเวียนั้นไม่ได้ล าบากอะไรเพราะว่าสวนป่า
เกริง- กระเวียเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพียงแต่การเดินทางอาจจะค่อนข้างล าบากไปสักหน่อย เพราะถนนหนทาง
อาจยังไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้ เนื่องถนนยังไม่ได้ขยายช่องทาง รถต้องค่อยๆวิ่งสวนกัน แต่ปัจจุบันการเดินทาง
สะดวกสบายขึ้น สามารถนั่งรถประจ าทางจากกรุงเทพฯ ไปได้ โดยขึ้นรถบัสจากสถานีขนส่งหมอชิตผ่านหน้า
สวนป่าเกริงกระเวียได้เลย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง 
 
หลักในการท างาน 

ในการท างานนั้น ท้ังทางด้านเอกสาร และ พื้นท่ีหน้างานField (ภาคสนาม) เราต้องสอดประสาน
และบริหารจัดการให้ไปด้วยกันให้ได้อย่างราบรื่นท้ังงาน Field (ภาคสนาม) ท่ีต้องดูแลท้ังคนงานชาวบ้านรอบ
สวนป่า และการประสานงานต่างๆ ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คนท่ีจะไปท าหน้าท่ีตรงนั้นต้องมีความพร้อม 

/พอสมควร... 



- 2 - 
 

พอสมควร ดังนั้น ต้องรู้จักบริหารงานท้ังสองส่วนนี้ให้ดี หากบริหารงานด้านField (ภาคสนาม) ได้แต่บกพร่อง
ทางด้านส านักงานก็ไม่ได้ หรือถ้ามีความช านาญในงานทางด้านงานส านักงาน แต่ไม่มคีวามสามารถในการบริหาร
ด้านField (ภาคสนาม)งานก็จะไม่ส าเร็จ เรียกได้ว่าในการท างานด้านสวนป่านั้นต้องมีความพร้อมท้ัง2 ด้านนี้
ด้วย กล่าวคือ “ลุยได้ด้วย งานเอกสารก็ต้องได้ด้วย” นั่นเอง 

แต่หากจะถามว่าชอบงานด้านไหนมากกว่ากัน ก็ต้องบอกว่าเด็กจบใหม่ทุกคนทางด้านวนศาสตร์       
คงน่าจะชอบงานด้านField (ภาคสนาม) หมด เหมือนกับว่าได้ใช้ความรู้เรียนมาไปลงหน้างานจริงก็มีความสนุก
ต่ืนเต้นท่ีได้เรียนรู้กับสถานการณ์จริง สามารถไปกับลูกน้อง ท างานกับคนงานได้ทุกรูปแบบ แต่ครั้นเมื่อเวลาผ่าน
ไปสักพักหัวหน้างานก็ต้องสอนให้เรียนรู้เรื่องเอกสารบ้าง เช่นเรื่องงบประมาณ การเบิกจ่ายต่างๆ จ าเป็นต้อง
เรียนรู้ให้เข้าใจ ซึ่งในช่วงแรกงานทางด้านเอกสารอาจจะดูเป็นเรื่องยากและค่อนข้างซับซ้อนส าหรับคนท่ีไม่เคย
ท า แต่ท้ายท่ีสุดแล้วก็ไม่ยากเกินไปท่ีจะเรียนรู้ 
 
การพัฒนางาน 

ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการท างานด้านป่าไม้ ท้ังเรื่องของการปลูก 
การดูแลรักษา และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้น เรื่องของกฎหมายมีความส าคัญกับการท างานโดยตรง  ดังนั้น เรา
ควรต้องเสริมตรงนี้เข้าไป เพราะว่างานท่ีเราท านั้นต้องยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับมาก ถึงแม้ว่าท่ี
เรียนมาจะเรียนเรื่องกฎหมายมาบ้างบางฉบับ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะเวลาท างานจริงนั้นจะมีระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเยอะมาก ยกตัวอย่างเช่น ตอนเรียนอาจจะมีแค่
กฎหมายป่าไม้ แต่พอเวลาเรามาท างานจริง มีกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอยากให้ อ.อ.ป. มีการส่งเสริม
ทางด้านนี้อย่างจริงจัง โดยอาจเป็นในรูปแบบของการฝึกอบรมพัฒนา หรือส่งไปศึกษาเพิ่มเติมทางด้านนี้ เพื่อ
สามารถน าความรู้นั้นมาปรับประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 
 
การพัฒนาองค์กร  

ในการท างานนั้นต้องเกิดปัญหาขึ้นทุกท่ีทุกงานเป็นเรื่องปกติ หากเราเริ่มรู้สึกกลัว จนความกลัว
มากขึ้นเรื่อยๆ เราจะไม่กล้าท าอะไรเลยเกิดเป็นความรู้สึกเครียด เหมือนกับว่าเราคิดอยากจะท า อยากจะ
สร้างสรรค์ผลงาน แต่เราเอาความกลัวมาต้ัง  ในท่ีสุดก็ไม่เกิดผลดีกับตนเองและหน่วยงาน ในทางกลับกันถ้าเรา
เอาความวิตกความกังวลนั้นไปปรึกษากับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ปัญหานั้นก็จะบรรเทา
เบาบางลงได้ดังนั้นอย่าให้ความกลัวมาครอบง าจนท าให้เราไม่กล้าท าอะไร  

สมัยก่อนนั้น ตอนท่ีผมเริ่มท าไม้แปรรูปท่ีบ้านโป่ง จุดเริ่มต้นเพราะเราอยากท า จึงเริ่มปรึกษาหารือ
กันว่าจะเริ่มอย่างไร เริ่มจากเอาเอกสารมาดู วิเคราะห์ วางแผนกันก่อน  เพราะว่าในการริเริ่มท าอะไรบางอย่าง
นั้นอาจจะเป็นเรื่องยาก อาจดูมืดมนสักหน่อย เพราะว่าขั้นตอนและวิธีการต่างๆ เราไม่เคยท ามาก่อนเลยจึงไป
ศึกษาหาข้อมูลว่ามีอะไรบ้าง ต้องประสานงานหน่วยงานใดบ้าง โดยเป็นการมองข้อมูลรอบด้าน อาทิเช่น ติดต่อ
โรงเล่ือย การส ารวจตลาด เป็นต้นเรียกได้ว่าเราไม่รู้ตลาด ไม่รู้อะไรสักอย่างเลย เป็นหน้าใหม่ในวงการการค้าไม้
เลยก็ว่าได้ ตอนนั้นหากเราท้อก็จะเกิดความกังวลในใจ ท่ีมาจากแรงต้านภายในองค์กรท่ีบางส่วนยังไม่เข้าใจหรือ
ยังไม่เห็นด้วยจึงเกิดความกดดันจากหลายส่วน ท าให้มีการคุยปรึกษาหารืออยู่หลายครั้ง ประมาณ 6 ครั้งเห็นจะ
ได้  ท้ายท่ีสุดผมจึงตัดสินใจว่าถ้าเรามัวแต่มาคุยกันอยู่อย่างนี้เห็นทีจะไม่เป็นผล ลองกันสักตั้งจะได้รู้ถูกผิด เราจึง
เริ่มแบ่งงานกันท า เช่น ขออนุมัติไม้มาท าการเล่ือยและไปหาลูกค้าให้เค้ามาซื้อเราให้ได้ ตอนนั้นคิดเพียงว่าใคร
จะว่าอย่างไรก็อย่าท้อ อย่าเอามาเป็นปัญหาในการท างาน เพราะถ้าเกิดเราไม่ท าเสียที มัวแต่มานั่งประชุมกัน
และจบไป พอเดือนหน้าก็มาประชุมใหม่อีกครั้ง งานก็ไม่คืบไปไม่ถึงไหนสักที  
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ทุกวันนี้รายได้จากการท าไม้ส่วนนั้นท าให้เรามีรายได้เดือนละหลักแสน เป็นการช่วยบริหารสต๊อคไม้ท่อนได้อีก
ทาง ดีกว่ากองไว้แล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้ ถ้าเรารู้จักบริหารจัดการก็จะได้มีเงินทุนหมุนเวียนมาใช้จ่ายให้องค์กร
มากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้คนท่ีรีรอว่าจะซื้อไม้ท่อนดีหรือไม่ ให้ตัดสินใจซื้อไม้ท่อนได้เร็วขึ้นก่อนท่ี
เราจะเอาไปเข้าโรงเล่ือยหมดนั่นเอง ซึ่งเป็นการพยุงได้ท้ังราคาไม้ท่อน และก็บริหารสต้อคสินค้าท่ีเรามี เพียงแต่
ว่ามีข้อควรระวังคือ เมื่อพบปัญหาแล้วให้ค่อยๆ แก้ทีละจุด อย่าปิดบังอ าพราง หรือมองข้ามไป จนปัญหานั้น
ใหญ่โตลุกลามข้ึนจนเกินเยียวยา และส่งผลร้ายต่อองค์กร จนสุดท้ายก็จะไปเข้าสู่วังวนเดิม คือหันไปทางไหนก็มี
แต่ปัญหา สุดท้ายแล้วไม่ท าแล้วดีกว่า ผลเสียจึงตกอยู่ท่ีองค์กรในท่ีสุด หากทุกคนช่วยกัน วิธีคิดนี้จะท าให้เรา
พัฒนาตัวเองและหน่วยงานจะน าองค์การไปสู่ระบบศูนย์ก าไร หรือ Business Unit หมายถึงหน่วยธุรกิจย่อยท่ี
สามารถสร้างรายได้ของตัวเองได้นั้นเองปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมไม้เขตบ้านโป่งผลิตกล้าไม้เอง เพื่อจะลด
ค่าใช้จ่ายและแจกจ่ายไปตามส่วนป่าท่ีต้องการปลูก บางส่วนก็ขายส่งให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการปลูกสวนป่า
กับเรา ทุกอย่างสามารถแปรเป็นเม็ดเงินได้หมด อาจจะยังไม่คุ้มค่านักแต่ก็สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของเราไป
ได้บ้าง 
 
เทคนิคในการท างาน 

ในการท างานนั้น เมื่อเรามีแนวคิดต่างๆ ต้องเขียนเป็นโครงการก่อน แล้วจึงวิเคราะห์ถึงบริบท
ต่างๆ ว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่าแนวคิด ยกตัวอย่าง ตอนท่ี
เริ่มโครงการท าไม้แปรรูปนั้น หลังจากท่ีให้ทีมงานคืองานแผนฯ (คุณโกวิท ปะเถตัง) เริ่มเขียนและวิเคราะห์
โครงการแล้ว ก็ได้มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้คุณประชา ภิญโญเริ่มหาตลาดก่อนเลย   
เพื่อเป็นการรันตีสร้างความมั่นใจว่าเมื่อเราเล่ือยไม้มาแล้วจะขายได้ มีตลาดรองรับ แล้วจะขายได้เงินประมาณ
เท่าไหร่ ซึ่งเป็นการประมาณว่าเล่ือยมาเท่านี้ เราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ โดยสูตรท่ีใช้ในการค านวณตอนนั้น 
ผมใช้ราคาท่ีค านวณจากราคาหน้ากองประมูล ณ ขณะนั้นตามจริง โดยราคาไม้ท่ีเอามาเล่ือยจะเป็นราคาท่ี
กรรมการไปก าหนดราคาประกาศประมูลไปแล้ว ดังนั้นเราจึงน ามาค านวณต้นทน และประมาณการค่าใช้จ่าย 
รวมไปถึงก าไรได้ว่าเกิดมูลค่าเพิ่มข้ึนหรือไม่ กล่าวคือเมื่อหักต้นทุนแล้วค่าใช้จ่ายแล้วได้ก าไรดีกว่าไม้ท่อนหรือไม่ 
แต่ถ้าเป็นไม้เก่าเปิดประมูลแล้วไม่มีคนซื้อ หรือเป็น ไม้ค้างสต๊อค อาจจะก าหนดต่ ากว่าราคาหน้าซองได้นั่นเอง 
ซึ่งช่วงแรกอาจจะลุ่มๆดอนๆ บ้าง แต่ก็สามารถสร้างก าไรมาถึงทุกวันนี้ได้ เรยีกได้ว่าเป็นพ่อค้าไม้ตัวเล็กๆ อีกคน
หนึ่งท่ีเข้ามาในตลาดค้าไม้ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับผู้บริโภคได้ 
 
การจัดการความขัดแย้ง 

เราต้องยึดความยุติธรรมเป็นท่ีต้ัง ไม่ตัดสินโดยใช้ความรักความชอบส่วนตัวมาท าให้เกิดความอคติ
หรือล าเอียง ยกตัวอย่างเช่น หากเมื่อเราสนิทกับคนนี้แต่ไม่ได้สนิทกับอีกคน เราจะไม่เอาความสนิทนั้นมาเป็น
เกณฑ์ตัดสิน  ต้องแสดงออกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นถึงความยุติธรรมท่ีท าให้ทุกคนสามารถท างานร่วมกันได้  

อ.อ.ป. นั้น มีความเป็นพี่เป็นน้อง มีสายสัมพันธ์ในการท างานท่ีค่อนข้างใกล้ชิดกันดังนั้นในการ
ท างานสามารถพูดคุยปรึกษาหารือกันได้หลายระดับท้ังไม่เป็นทางการ, กึ่งทางการ และเป็นทางการ ท าให้การ
ท างานค่อนข้างง่าย ไม่ยุ่งยากหรือติดขัดไปทุกเรื่อง ดังนั้น หากเรามีปัญหาอะไรก็ควรพูดคุย ปรึกษากันเยอะๆ 
ท้ังแบบไม่เป็นทางการ, กึ่งทางการ และเป็นทางการโดยส่วนตัวผมจะพยายามคุยกับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาบ่อยๆ ถ้ามีอะไรที่เหนือบ่ากว่าแรง ท าไม่ไหว หรือท าไม่ทันก็จะช่วยๆกัน  
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การบริหารชุมชนรอบสวนป่า 
เราต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าเราเป็นท่ีพึ่งให้เค้าได้ ให้เค้ารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกัน ด้วยความท่ีเราอยู่

สวนป่าตอนนั้นผมอาจจะเป็นคนท่ีเข้าถึงง่าย ชาวบ้านมีอะไรก็สามารถเข้ามาคุย มีปัญหาก็มาปรึกษาหารือได้
สะดวกการพูดคุยกันสวนใหญ่ก็จะไม่มีพิธีรีตองอะไร ไม่ท าให้เกิดความรู้สึกว่าการจะเข้ามาหาผมท่ีสวนป่าท่ีเป็น
หน่วยงานราชการนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก ในทางกลับกันชาวบ้านจะรู้สึกสบายใจในการพูดคุยกับเรา ดังนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากสวนป่า หรือปัญหาท่ีชุมชนรอบสวนป่าเดือดร้อนอยากให้เราไปช่วยแก้ไข เราก็จะเข้าไป
ช่วยเหลืออย่างเต็มใจ 

อย่างทุกวันนี้หากผมไปสวนป่าเกริงกระเวีย ชาวบ้านท่ีนั่นก็ยังเข้ามาหา มาพูดคุยปัญหาอยู่เสมอ
เพราะมีความผูกพันกันมานาน  แม้นหากชาวบ้านจะให้ผมช่วยอะไรนั้น ส่ิงท่ีผมจะท าคือการการช้ีแจงกับ
ชาวบ้านก่อนว่าผมไม่ได้รับผิดชอบต าแหน่งอยู่ตรงนี้แล้ว ถ้ามีอะไรผมก็จะแนะน าให้ชาวบ้านคุยกับหัวหน้าสวน
คนใหม่ได้เลย เค้าน่าจะท าได้ดีกว่าผม เพราะเค้าน่าจะใกล้ชิดปัญหา อยู่หน้างาน สามารถทราบถึงสาเหตุของ
ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าผม กล่าวคือผมจะไม่บอกว่าเค้าต้องท าอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะจะเป็นการ
ไปก้าวก่ายงานของผู้ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน ท่ีส าคัญข้อมูลท่ีเราได้รับจากชาวบ้านนั้น เราอาจได้รับสารมาเพียงฝ่ัง
เดียว ไม่ได้ทราบถึงบริบทรอบด้านของปัญหานั้นอย่างแท้จริงเพราะว่าเราไม่ได้ท างานอยู่ตรงพื้นท่ีนั้นแล้ว       
ใหช้าวบ้านได้ไปคุยกับคนในพื้นท่ีจะดีกว่า  ดังนั้น เราควรให้ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งปัจจุบันท าหน้าท่ีนั้นจะดีกว่า และ
เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างชุมชนรอบสวนป่าและผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีในปัจจุบัน
นั่นเอง  
 
การบริหารเวลาในการท างาน 

ผมจะแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าเวลางานก็คือเวลางาน เวลาครอบครัวก็คือเวลาครอบครัว ต้องรู้จัก
บริหารจัดการเวลาให้ดีอย่าเอามาปนกันอาจจะมีบ้างท่ีต้องใช้เวลาครอบครัวในการติดตามหรือคอยก าชับเรื่อง
งานให้แล้วเสร็จว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ซึ่งก็อาจจะเป็นการติดตามงานเสียมากกว่า  เราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้
ดี ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสวนป่าและงานเอกสาร เพราะถ้าเรื่องานไม่มีความสุขแล้วเมื่อกลับไปอยู่กลับ
ครอบครัวก็จะไม่มีความสุขเช่นกัน จะกังวลใจและเกิดความเครียดลุกลามไปถึงครอบครัวและคนรอบข้างด้วย 
แม้ว่าสมัยก่อนนั้นอาจมีบ้างท่ียังแบ่งเวลาไม่ได้ ต้องมีการน างานกลับไปท าท่ีบ้านบ่อยๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป   
หากเรารู้จักจัดล าดับความส าคัญของงาน รู้จักบริหารเวลาให้ดีแล้ว ก็จะไม่มีการไปกระทบเวลาของครอบครัว
อย่างแน่นอน 
 
สิ่งที่อยากฝากน้องที่เข้ามาใหม่ 

ให้ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานต่างๆ หมั่นศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะทุกวันนี้
โลกแห่งโซเชียลเนตเวิร์คมันไปเร็วมาก ถ้าเราท างานพลาด หรือปล่อยปะละเลย ท าอะไรไม่ถูกต้องจนผิดระเบียบ
ไป การตรวจสอบอะไรมันง่าย และจะส่งผลเสียต่อองค์กรในท่ีสุด ดังนั้นเราจึงต้องพยายามศึกษาระเบียบให้ท่อง
แท้ และน ามาปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
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